



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 9/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

UBND huyện Tiên Hải đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ; điều động đồng chí Phan Đình Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

Sau khi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Các đồng chí hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, cùng tập thể cán bộ, công chức xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

ĐÀO QUYÊN

Khai mạc lễ hội đền Hạ Đồng, đình Lại Trì

Tối ngày 8/10 (10/9 âm lịch), nhân dịp tổ chức lễ hội đền Hạ Đồng (xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy), đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dâng hương tưởng nhớ các tướng sĩ đã có công dựng nước và giữ nước tại di tích lịch sử cấp quốc gia đền Hạ Đồng.

Đền Hạ Đồng là nơi phụng thờ Thánh mẫu Đệ tam Công nương phu nhân cùng các tướng sĩ đã có công dựng nước và giữ nước ở thế kỷ thứ II trước Công nguyên. Đây cũng là nơi thờ công thần họ Quốc Đặng Công Kỳ, người có công trong việc ổn định triều chính thời Hậu Lê cuối thế kỷ thứ XVIII. Đền Hạ Đồng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1990. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thụy Sơn đều tổ chức lễ hội đền Hạ Đồng nhằm giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG - HOÀNG LANH

Đã thu hoạch được trên 33.000ha lúa mùa

(Xem tin trang 4)



Khẩn trương thu hoạch lúa mùa để giảm thiểu thiệt hại do mưa.

► Giao ban công tác báo chí, xuất bản quý III/2019

Chiều ngày 9/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản quý III/2019.

Trong quý III/2019, các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động của tỉnh, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Báo Thái Bình đã xuất bản các số báo hàng ngày và báo chủ nhật bảo đảm kịp thời, chính xác; hình thức thể hiện có nhiều đổi mới, nội dung ngày càng được nâng cao, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo độc giả trong và ngoài tỉnh. Đài PTTH Thái Bình tích cực liên kết với các đài trung ương và địa phương trong sản xuất, trao đổi các chương trình truyền hình, thời lượng phát sóng được duy trì ổn định, phạm vi phủ sóng được mở rộng, chất lượng các chương trình PTTH được nâng lên, tạo được dấu ấn với khán thính giả. Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tạp chí Văn nghệ Thái Bình tiếp tục có

(Xem tiếp trang 4)

ANH ĐÀO

► Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Chiều ngày 9/10, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả thực hiện việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên 7 lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế hạ tầng, tài nguyên và môi trường, lao động - thương binh và xã hội, đảng bộ, các tổ chức đảng và nội vụ đã được các sở, ngành của tỉnh trả lời.

Thời gian qua, cử tri huyện Vũ Thư có nhiều ý kiến, kiến nghị, tuy nhiên có 21 nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri trên 7 lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế hạ tầng, tài nguyên và môi trường, lao động - thương binh và xã hội, đảng bộ, các tổ chức đảng và nội vụ đã được các sở, ngành của tỉnh trực tiếp trả lời. Trong đó, một số nội dung được nhiều cử tri quan tâm đề xuất hoặc nhiều lần kiến nghị như: khai thác cát trên sông Hồng và sông Trà Lý thuộc xã Hồng Lý, xã Việt Thuận; đề nghị giám định lại thương tật của ông Trần Thanh Hiến, xã Song Lăng; việc xử lý các cá nhân sai phạm trong vụ việc cấp số đỏ sai quy định cho bà Nguyễn Thị Hạnh, xã Vũ Vinh; tình trạng ô nhiễm môi trường do vận chuyển chất thải chăn nuôi qua địa bàn các xã... Sau khi các sở, ngành của tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện Vũ Thư đã vào cuộc chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện các phương án để xử lý triệt để hoặc hiệu quả hơn các vấn đề mà cử tri đã nêu và kiến nghị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm vào cuộc của UBND huyện Vũ Thư, các cấp, ngành, địa phương có liên quan trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị UBND huyện Vũ Thư cần tăng cường rà soát, trả lời cụ thể, chi tiết hơn, phối hợp giải quyết dứt điểm, triệt để một số nội dung còn tồn đọng mà cử tri quan tâm đề xuất, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự địa phương.

QUYÊN LƯU

► HĐND HUYỆN ĐÔNG HƯNG Tổ chức kỳ họp bất thường

Sáng ngày 9/10, HĐND huyện Đông Hưng tổ chức kỳ họp bất thường xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe và cho ý kiến vào tờ trình về việc thông qua đề án chi tiết, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Đông Hưng giai đoạn 2019 - 2021. Theo đó, số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 11 đơn vị gồm các xã: Bạch Đằng, Hồng Châu, Hoa Nam, Hoa Lư, Minh Châu, Đông Phú, Đông Hà, Đông Giang, Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh. Tỷ lệ cử tri đồng ý với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đạt từ 95 - 99,9%. Sau sắp xếp, huyện Đông Hưng giảm từ 44 đơn vị hành chính xuống còn 38 đơn vị.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019; tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đầu tư công huyện Đông Hưng giai đoạn 2018 - 2020 và năm 2019; các báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

THU HIỀN

● THÀNH PHỐ Triển khai kế hoạch tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2019

Sáng ngày 9/10, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2019. Việc tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2019) nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống "tương thân tương ái", vận động các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng ủng hộ quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội. Qua đó tạo nguồn lực chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020.

Theo kế hoạch, mục tiêu vận động quỹ vì người nghèo của thành phố năm 2019 đạt 1,030 tỷ đồng, trong đó quỹ thành phố vận động 450 triệu đồng; cấp phường vận động ít nhất 40 triệu đồng/phường; cấp xã vận động ít nhất 20 triệu đồng/xã.

THANH HUYỀN

● Cộng đồng doanh nghiệp huyện Thái Thụy tạo việc làm cho 27.000 lao động

Sáng ngày 9/10, Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Thái Thụy tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp huyện Thái Thụy đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và quy mô sản xuất. Toàn huyện hiện có 547 doanh nghiệp và 6.000 cơ sở sản xuất đang hoạt động, tạo việc làm tại chỗ cho 27.000 lao động. Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện.

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp huyện lần thứ II đã thông qua điều lệ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, Hiệp hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tạo bước chuyển biến trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của hội viên; giữ vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội của huyện.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

TRẦN TUẤN

"Đất vàng" cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(Xem trang 2)



Thái Bình hình thành nhiều mô hình tích tụ ruộng đất, vùng sản xuất hàng hóa lớn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

THÁI THUY

Người dân đồng thuận với chủ trương sáp nhập xã

(Xem trang 3)